

BÁO CÁO

**Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh
(Sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV)**

Theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 173/ĐDBQH-VP ngày 07/12/2022 về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền; tại báo cáo này, UBND tỉnh tổng hợp trả lời những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Khu đô thị 1A, 1B, phường Điện Ngọc hình thành đến nay đã hơn 15 năm nhưng chưa có hệ thống điện phục vụ sinh hoạt, người dân bức xúc tự kéo điện từ Khu đô thị số 3, số 4 cách đó khoảng 01 km, hệ thống dây và trụ điện rất tạm bợ, gây nguy hiểm cho người dân.

Trả lời:

Các dự án này trước đây do Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc thực hiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Luật Xây dựng 2003. Đến nay, các dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở.

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản, dự án BT trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh; Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-SXD ngày 18/7/2022 của về Kế hoạch triển khai thực hiện quyết toán các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (đợt 1), gồm các dự án Khu đô thị số 1A, Khu đô thị số 1B, Khu dân cư mới Thái Dương 1, Khu đô thị DATQUANG GREEN CITY, Khu đô thị Ngân Câu – Ngân Giang tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Hiện nay, chủ đầu tư các dự án Khu đô thị số 1A và Khu đô thị số 1B đang tổng hợp hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, UBND thị xã Điện Bàn và chủ đầu tư dự án để thống nhất hướng giải quyết, đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy định, thời gian hoàn thành trong Quý I/2023.

2. Hạ tầng giao thông, hệ thống cống thoát nước giữa các Khu đô thị 1A, Khu đô thị 1B, khu đô thị số 9, khu đô thị An Phú Quý (thị xã Điện Bàn) không được đầu tư đồng bộ, khớp nối gây ra rất nhiều bất cập về giao

thông, thoát nước, môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân và cảnh quan đô thị.

Trả lời:

Hiện nay, hệ thống hạ tầng khung tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc chưa được đầu tư hoàn chỉnh; đề nghị UBND thị xã Điện Bàn rà soát, đề xuất giải pháp thoát nước cho các khu vực nêu trên.

3. Sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu qua sông Ly Ly (tại vị trí Bến Bà May, thôn Châu Lâu, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) để đấu nối tuyến đường ĐH15 xã Bình Trị, huyện Thăng Bình với xã Quế Châu, huyện Quế Sơn.

Trả lời: Công trình cầu qua sông Ly Ly nêu trên thuộc địa phận huyện Thăng Bình, nếu được xây dựng thì sẽ kết nối hai địa phương thuộc huyện Thăng Bình và Quế Sơn, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực, đây không phải là công trình trên tuyến đường được quy hoạch trong hệ thống đường bộ do tỉnh quản lý mà thuộc hệ thống đường giao thông nông thôn do cấp huyện quản lý. Đề nghị UBND huyện Thăng Bình chủ trì, làm việc với UBND huyện Quế Sơn để phối hợp kiểm tra, giải quyết ý kiến của cử tri. Trường hợp cần thiết xây dựng công trình để kết nối hai địa phương thì đưa vào quy hoạch của 2 địa phương để đảm bảo tính đồng bộ và có cơ sở để triển khai thực hiện.

4. Quan tâm, hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Nông Sơn trùng tu, tôn tạo khu di tích văn hóa Lăng Bà Thu Bồn tại thôn Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.

Trả lời:

Trong năm 2022, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; đồng thời UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; trong đó, di tích Dinh Bà Thu Bồn tại thôn Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn đã được đưa vào danh mục tu bổ di tích cấp tỉnh trong năm 2023 với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh là 640 triệu đồng.

5. Về giáo dục, việc dạy thêm, học thêm được quy định rất chặt chẽ tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, tình trạng nhiều lớp học thêm tại nhà dành cho học sinh tiểu học, trung học vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm diễn ra công khai tràn lan. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, chấn chỉnh tình trạng nêu trên.

Trả lời:

Năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 Quy định về dạy thêm, học thêm; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 940/SGDDĐT-VP ngày 01/8/2014; năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thường xuyên quán triệt việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh tại các Hội nghị chuyên môn đầu mỗi năm học, các cuộc Họp giao ban hiệu trưởng và lồng ghép nội dung này trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra việc thực hiện thu chi đầu năm học.

Đầu năm học 2022-2023 đến nay, đa số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện việc quản lý dạy thêm, học thêm đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây hoạt động dạy thêm, học thêm tại một số địa phương, đơn vị có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý dạy thêm, học thêm gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý chặt chẽ hơn nữa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định dạy thêm, học thêm (nếu có).

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo quy định mới về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh thay thế quy định về quản lý dạy thêm, học thêm tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND và đang tiến hành lấy ý kiến góp ý (lần 2) từ các phòng thuộc Sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở để hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

6. Về y tế, tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế tại nhiều cơ sở y tế công lập từ tỉnh đến cấp xã, tác động rất lớn đến việc khám - chữa bệnh và gây tâm lý lo lắng, bức xúc cho Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thực trạng và có giải pháp xử lý kịp thời vấn đề này.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: Công văn số 7463/UBND-KGVX ngày 11/11/2022 về đảm bảo thuốc, trang thiết bị vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ; Công văn số 7761/UBND-KGVX ngày 23/11/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7800/VPCP-KGVX về xử lý tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

Đối với thuốc:

- Ngày 30/11/2021 Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu cung ứng thuốc 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 sử dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu này là đến hết ngày 31/12/2022. Vì vậy, việc thiếu thuốc chỉ xảy ra đối với các mặt hàng không trúng thầu theo Quyết định 1111/QĐ-SYT và các thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia, chủ yếu thiếu các loại thuốc đặc thù như Lao, Tâm thần, Da liễu... (*do Trung tâm đấu thầu Quốc gia thực hiện, thuốc thuộc các chương trình Quốc gia*). Để hạn chế tình trạng thiếu thuốc Sở Y tế đã tiến hành 07 đợt điều tiết giữa các đơn vị, đồng thời hướng dẫn, thẩm định cho các đơn vị mua sắm bổ sung theo quy định để đảm bảo thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

- Dự kiến đấu thầu thuốc năm 2023 và 6 tháng năm 2024 sẽ có kết quả vào đầu quý 2 năm 2023. Sở Y tế đã chỉ đạo cho các đơn vị mua sắm bổ sung trong thời gian chờ kết quả đấu thầu mới (dự kiến 03 tháng). Hiện tại có 11 cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm bổ sung với tổng giá trị khoảng 15,5 tỷ đồng, Sở Y tế đang thẩm định và trình UBND phê duyệt đề các đơn vị thực hiện.

Đối với hoá chất và vật tư y tế:

- Tình hình đấu thầu, cung ứng hóa chất và vật tư y tế là khó khăn chung trên toàn quốc do vướng mắc bởi các văn bản quy định trong việc đấu thầu, mua sắm. Tại Quảng Nam, các gói thầu hóa chất và vật tư y tế năm 2022 do Sở Y tế thực hiện rất trễ. Cho đến đầu tháng 12 năm 2022 mới có kết quả của 08 gói thầu dẫn đến việc thiếu hóa chất và vật tư y tế kéo dài nhiều tháng. Để khắc phục tình trạng thiếu hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung. Về nội dung này, đề nghị Sở Y tế thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 3583/STC-GCS ngày 26/12/2022.

7. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đo đạc để chỉnh lý, biến động quyền sử dụng đất đối với trường hợp người dân hiến đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung.

Trả lời:

Dự toán kinh phí đo đạc chỉnh lý biến động, đo đạc bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được lập theo Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí). Theo đó tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc thuê đơn vị tư vấn căn cứ vào nhu cầu khối lượng công việc thực tế lập dự toán, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác nhận khối lượng hoàn thành và được xác định thành một hạng mục riêng của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (không nằm trong kinh phí tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) trình cấp

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

8. Quan tâm chỉnh dòng và nạo vét Sông Trâu (đoạn từ cầu Ông Bộ về phía Tây) để phục vụ thoát nước cho Hồ Thái Xuân, khu Công nghiệp Tam Hiệp, khu công nghiệp Bắc Chu Lai và các khu công nghiệp trên địa bàn Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Trả lời:

Sông Trâu do UBND huyện Núi Thành quản lý, đoạn sông phục vụ cho việc tiêu thoát nước cho Hồ chứa nước Thái Xuân, khu Công nghiệp Tam Hiệp, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai và các Khu công nghiệp trên địa bàn Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Tuy nhiên hiện nay đoạn Sông Trâu (đoạn từ cầu Ông Bộ về phía Tây) bị bồi lấp do ảnh hưởng của mưa lũ hằng năm nên gây ách tắc cho việc tiêu thoát nước. Để đảm bảo tiêu thoát nước cho Hồ chứa nước Thái Xuân, khu Công nghiệp Tam Hiệp, khu công nghiệp Bắc Chu Lai và các khu công nghiệp trên địa bàn Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Đề nghị UBND huyện Núi Thành tổ chức khảo sát thực tế Sông Trâu (đoạn từ cầu Ông Bộ về phía Tây) để lập phương án nạo vét, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

9. Quan tâm đầu tư xây dựng Đập Bà Bình (qua xã Trà Nú và Trà Đông) nhằm phục vụ nước tưới cho 23 hecta lúa và nước sinh hoạt cho các hộ dân ở 03 xã Trà Kót, Trà Nú và Trà Đông, huyện Bắc Trà My.

Trả lời:

Đề nghị UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, xét thấy nhu cầu cấp thiết thì đưa vào danh mục hỗ trợ đầu tư theo hình thức sau:

- Nếu giá trị nhỏ hơn 03 tỷ đồng thì đăng ký vào danh mục công trình theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

- Nếu giá trị lớn hơn 03 tỷ đồng thì đăng ký vào danh mục công trình để đầu tư theo kế hoạch trung hạn của huyện.

10. Rà soát đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ sông Thu Bồn (đoạn qua thôn Tĩnh Yên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) đang bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trả lời:

Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư. Tuyến kè khởi đầu từ vị trí kè mở hàn thử nghiệm hiện có (kè Thạnh Xuyên, xây dựng năm 2010 do Tổ chức Jica tài trợ) về hạ lưu sông Thu Bồn

thuộc thôn Phú Đa - xã Duy Thu; dọc theo bờ sông với tổng chiều dài 1.400m, bố trí 14 mỏ hàn thành hệ thống kè mỏ hàn; gốc các mỏ hàn bám sát theo tuyến hiện trạng đường bờ sông đã được UBND huyện Duy Xuyên triển khai thực hiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 11/2022.

Đối với nội dung cử tri nêu về đề xuất tiếp tục đầu tư xây dựng công trình phòng chống sạt lở bờ sông đoạn nối tiếp phía thượng lưu kè mỏ hàn thử nghiệm hiện có (thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu) đến thôn Tĩnh Yên; đề nghị UBND huyện Duy Xuyên:

- Chỉ đạo các địa phương liên quan tăng cường công tác theo dõi và thực hiện cảnh báo ở những vị trí có sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh; chủ động thực hiện các biện pháp xử lý tạm (trồng tre, trồng cỏ...) để hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Rà soát, đề xuất danh mục, thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng công trình phòng chống sạt lở bờ sông trên địa bàn theo đúng “Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển” được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

11. Hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa đê ngăn mặn từ Cầu Bà Bàu đến máng Tam Hòa do đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân 3 thôn Thuận An, Trà Lý, An Lương, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành.

Trả lời:

Đối với nội dung này UBND huyện Núi Thành có Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 19/4/2022 đề xuất đầu tư xây dựng mới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 28/10/2022 về Bổ sung tình hình thiên tai, thiệt hại 08 tháng đầu năm và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022).

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2021; trong đó, có danh mục công trình Đê ngăn mặn đồng Rẽ Nguyệt (Tam Xuân 1); Đê ngăn mặn sông Trâu thôn Tiên Xuân (Tam Anh Nam); nâng cấp đê ngăn mặn 4617 phía đông xã Tam Giang, với kinh phí 09 tỷ đồng.

Đối với kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các

ngành, địa phương liên quan khảo sát, đánh giá, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất các ngành chức năng của tỉnh xem xét theo quy định.

12. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư công trình trạm bơm thủy lợi tại thôn 1 (thôn Giao Thủy cũ), xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc để đảm bảo nước tưới cho 120 hecta lúa tại khu vực này (vì trạm bơm Bàu Thạch Bộ hiện nay xuống cấp, không đảm bảo nước tưới).

Trả lời:

Đề nghị UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế và rà soát xét thấy các công trình cần thiết thì đưa vào danh mục hỗ trợ đầu tư theo hình thức sau:

- Nếu giá trị nhỏ hơn 03 tỷ đồng thì đăng ký vào danh mục công trình theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

- Nếu giá trị lớn hơn 03 tỷ đồng thì đăng ký vào danh mục công trình để đầu tư theo kế hoạch Trung hạn của huyện.

13. Tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả tràn lan trên thị trường ảnh hưởng rất lớn đến việc canh tác nông nghiệp và đời sống kinh tế của bà con nông dân, cử tri thường xuyên phản ánh nhưng chưa được xử lý hiệu quả, cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, buôn bán, quảng cáo phân bón nhằm giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng nêu trên.

Trả lời:

Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3357/UBND-NC về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; ngày 27/10/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn 2534/SNN&PTNT-Ttra về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều đợt thanh tra chuyên ngành, đồng thời lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón gửi kiểm định chất lượng; từ 2020-2022, đã triển khai 06 đợt thanh tra, trong đó, 175 tổ chức và cá nhân buôn bán thuốc BVTV và phân bón, qua đó đã phát hiện và xử lý 09 trường hợp vi phạm liên quan đến buôn bán phân bón, thuốc BVTV giả và kém chất lượng, đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trong thời gian đến, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục, chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV, Thanh tra Sở tăng cường và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch được giao, đồng thời thanh tra đột

xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình kinh doanh phân bón và thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Việc quản lý chất lượng hàng hóa nói chung, vật tư nông nghiệp nói riêng là trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn theo quy định trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp nói chung và thuốc BVTV, phân bón nói riêng. Đồng thời, đề nghị cử tri cần thông tin cụ thể cho cơ quan quản lý trên địa bàn nếu nghi ngờ những loại thuốc BVTV, phân bón có dấu hiệu vi phạm để có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân nhằm thanh tra, kiểm tra để quản lý tốt hơn chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

14. Theo phản ánh của cử tri, công nhân tại các công ty trong khu công nghiệp Bắc Chu Lai (thuộc Tập đoàn Thaco Trường Hải) đang phải làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan xác minh, kiểm tra thông tin, có giải pháp xử lý để bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Trả lời:

Ngày 04/01/2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi làm việc để kiểm tra, xác minh ý kiến, kiến nghị của cử tri về nội dung nêu trên, thành phần làm việc gồm: lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo nhân sự Văn phòng đại diện tại Chu Lai-Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và các bộ phận liên quan; kết quả buổi làm việc, gồm những nội dung sau:

- Tình hình lao động, việc làm

+ Tại Chu Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải có 33 Công ty TNHH MTV của các Tổng công ty thuộc Tập đoàn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí, lắp ráp ô tô. Đến tháng 12/2021, các doanh nghiệp tại Chu Lai-Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải sử dụng khoảng 15.700 lao động.

+ Những tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn cung ứng linh kiện lắp ráp và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lao động làm việc giãn cách thời gian, nghỉ luân phiên; đồng thời, một số lượng lớn người lao động nhiễm Covid-19 phải điều trị dài ngày. Khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động làm thêm giờ để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

+ Từ đầu năm đến tháng 7/2022, do ảnh hưởng của xung đột ở Châu Âu, khủng hoảng kinh tế thế giới, các doanh nghiệp cơ khí, lắp ráp ô tô gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện để lắp ráp nên ảnh hưởng đến việc làm của người lao động, các doanh nghiệp áp dụng hình

thức làm việc không trọn thời gian, nghỉ luân phiên; từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022, việc cung ứng linh kiện được đảm bảo, các doanh nghiệp cơ khí, lắp ráp ô tô tổ chức cho người lao động làm thêm giờ để đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong thời gian này, các doanh nghiệp thực hiện chế độ làm thêm giờ theo quy định tại Nghị quyết số 17/2022/NQ-UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; theo đó, các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động làm thêm không quá 60 giờ/tháng, đến thời điểm tháng 12/2021 các doanh nghiệp nêu trên không tổ chức làm thêm giờ cho người lao động.

- Kết quả kiểm tra, xác minh

+ Các doanh nghiệp tại Chu Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải đảm bảo điều kiện tổ chức cho người lao động làm thêm giờ theo quy định tại điểm c điểm d khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động; năm 2022, các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 17/2022/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ Đại diện Văn phòng đại diện tại Chu Lai-Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải cam kết khi tổ chức cho người lao động làm thêm giờ, các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định của Bộ luật Lao động như: được sự đồng ý của người lao động, trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định, do đó đến thời điểm hiện nay, bộ phận quản lý nhân sự, Công đoàn doanh nghiệp chưa nhận được phản ánh của người lao động về làm thêm giờ quá quy định của Bộ luật Lao động; tuy nhiên, khi các doanh nghiệp tổ chức làm thêm không quá 300 giờ/năm chưa thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định.

+ Đến thời điểm hiện nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chưa nhận được phản ánh của người lao động các doanh nghiệp tại Chu Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải về làm thêm giờ vượt quá quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

- Đánh giá chung

+ Trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, xung đột khu vực, khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Chu Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải nhưng các doanh nghiệp vẫn chấp hành tốt quy định của pháp luật lao động về tiền lương ngừng việc, làm thêm giờ; đồng thời, bố trí việc làm khoa học, thu hút nhiều lao động (đầu năm 2021 các doanh nghiệp sử dụng hơn 10.000 lao động, đến thời điểm tháng 12/2022 đã có 15.700 lao động làm việc tại các doanh nghiệp tại Chu Lai, Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải).

+ Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức cho người lao động làm thêm không quá 300 giờ, các doanh nghiệp còn có những thiếu sót do không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động cấp tỉnh theo quy định; trong thời

gian đến, đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tăng cường giám sát, hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

15. Chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là thiếu niên chưa đủ tuổi sử dụng xe máy phân khối lớn đi tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, coi thường pháp luật,...

Trả lời:

Trong năm 2022, Công an tỉnh tổ chức 05 đợt cao điểm, chuyên đề về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hiện 23.263 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, ra quyết định xử lý 18.547 trường hợp, chuyển Kho bạc nhà nước thu 34,94 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các loại “tội phạm đường phố”, đây là nhóm tội phạm phần lớn do các thanh, thiếu niên tụ tập hình thành các hội, nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội, nhất là tập hợp lực lượng chuẩn bị công cụ, hung khí nguy hiểm để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; qua đó, đã kịp thời phát hiện, giải tán 12 vụ thanh niên sử dụng phương tiện xe mô tô, xe máy qua độ chế để tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng.

Thời gian đến, để tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là thiếu niên chưa đủ tuổi sử dụng xe máy phân khối lớn đi tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, coi thường pháp luật...; đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã thực hiện tốt công tác nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú; rà soát, lên danh sách các băng nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật và vi phạm trật tự an toàn giao thông để gọi hỏi, răn đe, giáo dục kịp thời. Tích cực phối hợp với gia đình, nhà trường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về chấp hành các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các loại “tội phạm đường phố”, các băng nhóm thanh toán lẫn nhau trên các tuyến giao thông, các đối tượng hoạt động phạm tội cướp, cướp giật tài sản của người dân, các thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

16. Từ năm 2021, Chính phủ đã cho phép điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc nhưng đến nay việc điều chỉnh vẫn chưa được triển khai, thực hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng người dân.

Trả lời:

- Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được Thủ tướng Chính phủ thống nhất điều chỉnh giảm diện tích từ 390 ha xuống 357,08 ha tại Công văn số 1868/TTg-CN ngày 31/12/2020. Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công

nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (chủ đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp) đang tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc theo quy định, đến nay đã cơ bản hoàn chỉnh phương án. Hiện nay đang phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

- Đề nghị Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đơn đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ và hoàn thành thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt theo quy định.

17. Nghiên cứu đầu tư xây dựng các tuyến đường gom phía Tây đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua định phận huyện Thăng Bình) nối với Quốc lộ 14E để góp phần điều tiết giao thông khu vực dọc phía Tây đường cao tốc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trả lời:

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn đi ngang qua địa phận Thăng Bình từ xã Bình Quý đến xã Bình Quế (khoảng hơn 10km) giao cắt với nhiều tuyến đường ngang (khoảng 10 tuyến gồm: ĐH14.TB, ĐH25.TB, ĐH13.TB, ĐH06.TB, ĐH10.TB, ĐH19.TB, ĐH14.TB, QL14E, ĐT612, và Kênh chính Bắc Phú Ninh). Đồng thời, phía Tây đường Cao tốc, đoạn qua các xã Bình Định, Bình Quý, Bình Quế,... chưa có hệ thống đường gom, nhưng nhu cầu giao thông đi lại và lưu thông hàng hóa là rất lớn.

Để định hình các tuyến đường trực vuông góc với cao tốc, điều tiết giao thông trong khu vực dọc phía Tây đường Cao tốc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, sắp xếp dân cư trong khu vực; việc đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường gom phía Tây đường Cao tốc, huyện Thăng Bình là rất cần thiết.

Tại Thông báo kết luận số 244/TB-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thăng Bình về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển; UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Thăng Bình nghiên cứu hướng tuyến, đề xuất phương án đầu tư tuyến đường gom phía Tây đường Cao tốc nối với Quốc lộ 14E.

Dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 (*Biểu số 10: Danh mục dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2023 - 2025 khi xuất hiện nguồn vốn*), với tổng mức đầu tư là 125 tỷ đồng (*trong đó vốn ngân sách tỉnh là 87,5 tỷ đồng*).

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030 đang được xây dựng, phương án phát triển hệ thống giao thông thuộc Quy hoạch có đề nghị xây dựng

các đoạn đường gom dọc theo cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; sau khi Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có tuyến đường này trong quy hoạch, đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương để nghiên cứu cụ thể các đoạn tuyến cần thiết để đề xuất đầu tư.

18. Dự án Khu đô thị An Phú Quý thực hiện từ năm 2015 do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư hiện nay đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao. Tuy nhiên, một số hộ dân tại khối phố Ngân Câu, Ngân Giang, Hà Dừa nằm trong vùng 3 dự án đã bàn giao mặt bằng hơn 07 năm nay vẫn chưa nhận được chính sách hỗ trợ, tái định cư. Đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý, trả lời các kiến nghị của cử tri nêu trên.

Trả lời:

Dự án Khu đô thị An Phú Quý tại phường Điện Ngọc do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, rà soát của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã cho thấy: đơn vị đã thực hiện đầy đủ quy trình giải phóng mặt bằng, các thủ tục chi tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các phương án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và đã bàn giao diện tích giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư dự án. Dự án đến nay đã hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán. Do vậy, nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri là không có cơ sở

19. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng các tuyến đường: từ thôn Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn đi xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc; từ xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình đến xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước và tuyến đường nối 3 xã Tiên Phong - Tiên Mỹ - Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước nhằm phát triển liên kết vùng, tạo điều kiện giao thương phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nêu trên.

Trả lời:

- Tuyến đường từ thôn Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn đi xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc có chiều dài khoảng 12km. Hiện nay, tuyến đường này đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư khoảng 2,6km đường trên địa phận huyện Nông Sơn (theo ý kiến của UBND huyện Nông Sơn). Việc đầu tư hoàn thành toàn tuyến đường này tạo nên kết nối phát triển về thương mại, dịch vụ du lịch (làng Đại Bình, Nông Sơn – Khe Tân, Đại Lộc – TP Đà Nẵng) và tăng khả năng vận chuyển hàng hóa, nông sản dần thay thế, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội (tuyến Phú Thuận – Nông Sơn) tạo nên liên kết vùng qua các huyện Phía Bắc và Tây Bắc tỉnh Quảng Nam nhằm phát triển Kinh tế - xã hội là hết sức cần thiết.

- Tuyến đường ĐH1.TP sau thời gian dài khai thác đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và lưu thông hàng hóa của Nhân dân. Để khắc phục tạm thời hai tuyến đường này trong thời gian chờ UBND tỉnh triển khai Dự án theo kế hoạch, UBND huyện Tiên Phước đã chỉ đạo Ban Quản lý - Quỹ đất - Đô thị khắc phục tạm thời bằng cấp phối đá dăm, lấp các ổ gà để đảm bảo giao thông từ nguồn quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn huyện. Tuyến đường Kỳ - Mỹ - Phong do UBND tỉnh thực hiện công tác đôn bù, giải phóng mặt bằng; đồng thời tuyến đường này

đang trong giai đoạn đàm phán với nước ngoài để thực hiện dự án ODA. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân dọc hai bên tuyến đường chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công dự án, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của bà con cử tri.

- Tại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 12/7/2021: đối với tuyến ĐH4.NS, huyện Nông Sơn, căn cứ danh mục được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021, xét khả năng nguồn vốn và tính bức thiết của công trình, UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư đoạn từ cầu Nông Sơn đến làng Đại Bình dài 2,6km. Các đoạn còn lại, huyện Nông Sơn nghiên cứu bố trí nguồn để thực hiện.

20. Dự án nhà máy gạch không nung tại thôn Trung An, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn vào mùa mưa đất đá, nước chảy vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của một số hộ dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Về nội dung này, UBND huyện Nông Sơn đã tổ chức thanh tra về việc chấp hành khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Quý Tín - Đại Việt, đề nghị UBND huyện Nông Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan, sớm tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

21. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước khẩn trương giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập trong công tác đền bù, thu hồi đất, bố trí tái định cư đối với hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án Bờ kè Sông Tiên và Đường tránh lũ (kéo dài từ năm 2012 đến nay).

Trả lời:

Liên quan đến công tác đền bù, thu hồi đất, bố trí tái định cư đối với hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án Bờ kè sông Tiên và Đường tránh lũ Tiên Kỳ. Thanh tra tỉnh đã có Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 23/5/2022 về việc giao đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước. Trên cơ sở Kết luận thanh tra, UBND huyện Tiên Phước đã tích cực chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn huyện từng bước tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các nội dung tại Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT. UBND huyện đã ban hành Công văn số 2367/UBND-TP ngày 24/8/2022 về việc thu hồi, hủy bỏ Công văn số 131/UBND-TH ngày 29/3/2011 của UBND huyện Tiên Phước về bố trí lại đất cho những hộ có đất bị thu hồi để xây dựng Kè chống sạt lở Sông Tiên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4013/UBND-NCKS ngày 22/6/2022 và Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 23/5/2022 của Thanh tra tỉnh.

Thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp xây dựng lại Phương án Bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư; trong đó tập trung xác định loại hồ sơ đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện, chi tiết hộ gia đình cá nhân đã được bồi thường đúng theo quy định và chưa đúng theo quy định, đề xuất giải quyết cụ thể đối với từng nội dung khó khăn, vướng mắc. Đến nay, UBND huyện Tiên Phước đã lập Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến các 07 trường hợp thuộc diện tái định cư tại Kè Sông Tiên (đoạn từ ông Công đến Trung tâm Văn hóa) và 05 trường hợp tại Dự án Đường tránh lũ thị trấn Tiên Kỳ - Kè chống sạt lở sông Tiên (đoạn nhà ông Huy, ông Vĩnh, ông An). Tuy nhiên qua rà soát, hồ sơ chưa đảm bảo nên chưa phê duyệt được các Phương án. Lý do:

- Đối với 07 trường hợp tại dự án Kè chống sạt lở Sông Tiên: các hộ thuộc diện tái định cư, đã được giao đất, làm nhà nhưng do chưa thu hồi đất tổng thể và dự án bị thanh tra nên không thể phê duyệt Phương án tái định cư;

- Đối với 05 hộ tại dự án Đường tránh lũ thị trấn Tiên Kỳ - Kè chống sạt lở sông Tiên: tuy đã bàn giao mặt bằng, di chuyển nhà cửa đi ở tạm nơi khác nhưng đến nay chưa được bố trí đất tái định cư; hiện cơ quan chuyên môn đang kiểm tra, soát xét hồ sơ để trình phê duyệt Phương án tái định cư theo đúng quy định.

Ngày 15/12/2022, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện Kết luận 09/KL-TTT ngày 23/5/2022 về việc giao đất ở khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo Tổ công tác khẩn trương lập phương án, lộ trình triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4013/UBND-NCKS ngày 22/6/2022, hoàn thành trong tháng 01/2023. UBND huyện đã tổ chức Hội nghị công khai thông tin Kết luận thanh tra số 09/KL-TTT ngày 23/5/2022 của Thanh tra tỉnh và Công văn 4013/UBND-NCKS ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh cho Nhân dân được biết, đồng thuận và phối hợp cùng với cơ quan chính quyền giải quyết dứt điểm với hơn 100 hộ dân tham dự.

Đề nghị UBND huyện Tiên Phước tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Ban, ngành huyện tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án Bờ kè sông Tiên và Đường tránh lũ Tiên Kỳ.

Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến phản ánh, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành thuộc UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết những phản ánh, đề nghị thiết thực mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- TVTU, HĐND, UBNDTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- CPVP, các Phòng CV nghiên cứu;
- Lưu VT, NCKS, KTN, KTTH, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Trí Thanh